
Helstu fréttir
Sveitarfélagið Stykkishólmur

2. tbl. 3. árg. 7. febrúar 2025

Vonskuveður og hitamet
Morguninn 6. febrúar mátti víða sjá ummerki eftir veðurofsann.

Veðurfar og fréttir af því 
hafa eflaust ekki farið 
framhjá neinum undan-
farið en vonskuveður 
hefur verið um land allt 
síðastliðna daga. Gu-
lar, appelsínugular og 
rauðar viðvaranir hafa 
verið í gildi en mesta 
óveðrið er nú yfirstaðið 
í bili. Hitatölur í Styk-
kishólmi fóru hins vegar 
upp í 11,7 stig laugard-

agskvöldið 1. febrúar 
en það er mesti hiti sem 
mælst hefur í Stykkishól-
mi í febrúarmánuði frá 
upphafi mælinga. En 
mælingar á hámarksh-
itastigi í Stykkishólmi 
ná aftur til ársins 1854. 
Áður var hæsti hiti sem 
mælst hafði í febrúar 
í Stykkishólmi 11 stig 
árið 1942. Veðurstofan 
opnaði á dögunum fyr-

sta hluta af nýjum vef 
sínum en það er fyrsta 
skrefið í umfangsmik-
lu verkefni sem snýr að 
endurnýjun á vefnum 
og öllu tækniumhverfi 
hans. Í fyrsta áfanga er 
áhersla lögð á upplýsin-
gar fyrir veðurspár sem 
flestir sækja sér daglega. 
Fyrir utan bætta fram-
setningu á staðarspám 
hefur stöðum verið fjöl-

gað sem hægt er að kalla 
fram veðurspár og mun 
þeim stöðum fjölga enn 
frekar þegar fram líða 
stundir. Nýi vefurinn 
er undir vefslóðinni 
gottvedur.is en verður 
færður á slóðina vedur.
is þegar hann er tilbúinn 
að fullu og tekur þá við 
af gamla vefnum.
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Íbúum í Helgafellssve-
it, frá vatnsbólinu í 
Svelgsárhrauni til og 
með Gámastöðinni, 
var í desember ráðlagt 
að sjóða drykkjarvatn í 
varúðarskyni vegna vís-
bendinga um hugsan-
lega kólígerlamengun 
frá vatnsbólinu. Veitur í 
samráði við Heilbrigðise-
ftirlit Vesturlands afléttu 
suðutilmælum til þeir-
ra sem fá neysluvatn 
í Helgafellssveit frá 
vatnsbóli að dælustöð 
við Stykkishólm þann 
21. janúar síðastliðinn. 
Sýni hafa verið tekin 
reglulega í mismunan-
di veðuraðstæðum og 
hefur nú verið staðfest 
að hvorki kólígerla né 

E. coli gerla er að fin-
na í neysluvatninu og 
hefur ekki verið síðan í 
vikunni fyrir jól. Veg-
na mikilla breytinga á 
veðri með leysingum 
sem geta haft áhrif á 
vatnsgæði var ákveðið 
þann 17. desember að 
halda suðutilmælum 
áfram fyrir viðkvæma 
notendur, en þeim var 
aflétt 21. janúar síðast-
liðinn. Íbúar og gestir 
í Helgafellssveit fá því 
neysluvatn sem hefur 
verið rannsakað og vot-
tað af MATÍS. Áfram 
er fylgst sérstaklega 
vel með vatnsgæðum á 
svæðinu til að gæta fylls-
tu varúðar.

Suðutilmælum aflétt 

Almannavarnanefnd 
Vesturlands fundaði 
í síðustu viku, ásamt 
fulltrúum Lögreglust-
jóraembættisins á 
Vesturlandi, með sér-
fræðingum frá Veðurst-
ofu Íslands og Al-
mannavörnum vegna 
aukinnar jarðskjálfta-
virkni við Grjótavatn 
á Mýrum. Veðurstofan 
hefur hækkað vöktu-
narstig sitt í umhverfi 
Ljósufjalla í ljósi aukin-
nar virkni og vísbendin-
ga á svæðinu um kvi-
kuinnskot á talsverðu 
dýpi. Í samskiptum við 
Veitur hefur komið fram 
að forðaöflun vatns- og 
hitaveitu í Stykkishólmi 
sé í jaðri sprungusveims 
Ljósufjallakerfisins, en 
vegna fjarlægðar við 
núverandi virknisvæðis 
eru litlar líkur taldar á 
því að áhrifa muni gæta 

í Stykkishólmi. “Eins og 
málin standa núna eru 
innviðir innan okkar 
sveitarfélags, ekki í hæt-
tu þar sem virknin er í 
töluverðri fjarlægð frá 
okkur. Hins vegar er ekki 
hægt að útiloka að hug-
sanleg neikvæð áhrif á 
innviði í nánd við núver-
andi virknisvæðinu, líkt 
og fjarskipti, raforku eða 
samgöngur, gæti haft 
áhrif á íbúa hér – þet-
ta eru óvissuþættir sem 
erfitt er að úttala sig um 
en mikilvægt að hafa 
í huga í tengslum við 
uppbyggingu innviða á 
öllu svæðinu til að mæta 
hugsanlegum áhæt-
tuþáttum, sérstaklega 
þegar horft er til lengri 
tíma, þó sérfræðingar 
telji ekki ástæðu til að 
hafa miklar áhyggjur af 
stöðunni eins og er.” – 
Segir Jakob Björgvin.

Funduðu vegna virkni í 
Ljósufjallakerfi
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Úthlutað úr Lista- og menningarsjóði
Stjórn Lista og men-
ningarsjóðs kom saman 
til fundar föstudaginn 
3.janúar í Ráðhúsi Styk-
kishólms. Auglýst var eft-
ir umsóknum í sjóðinn 
snemma í desember og 
var umsóknarfrestur til 
1. janúar í samræmi við 
reglur sjóðsins. Fjögur 
verkefni hlutu styrk en 
alls úthlutaði sjóðurinn 
600.000 krónum.. Anna 

Melsteð hlaut 50.000 kr. 
styrk vegna miðlunar 
um Árna Thorlacius og 
fjölskyldu og 250.000 
kr. styrk vegna sögu-
miðlunar um miðbæ 
Stykkishólms. Gréta Sig-
urðardóttir hlaut 50.000 
kr. styrk vegna Barna-
bókahátíðar. Skógræk-
tarfélag Stykkishólms 
hlaut 250.000 kr. styrk 
fyrir skilti.

Úthlutunarhátíð Uppbyggingarsjóðs
Föstudaginn 24. janúar 
fór fram útlutunarhátíð 
Uppbyggingarsjóðs Ves-
turlands í Grundarfirði. 
Úthlutað var tæplega 
48,5 mkr. og hlutu 68 
verkefni styrk.  Þetta var 

fyrri útlutun ársins og 
endurspeglar áframhal-
dandi stuðning sjóðsins 
við nýsköpun, atvin-
nuþróun og menningu á 
Vesturlandi. Alls bárust 
111 umsóknir um styr-

ki. Verkefnin sem hlu-
tu styrk falla undir þrjá 
flokka: menningarstyr-
ki, stofn- og rekstrarsty-
rki menningarmála, og 
styrki til atvinnu- og 
nýsköpunarverkefna. 

Nokkrir styrkir voru 
veittir til Hólmara eða 
verkefna tengdum Styk-
kishólmi. Þar á meðal 
má nefna eftirfarandi: 
Marey líftækni ehf. hlaut 
1 milljón fyrir verkefnið 
Kraftur úr djúpi hafsins. 
Óskastundir slf.  Hlaut 
600.000 kr. fyrir verkef-
nið Óskaganga – fram-
hald. Glapræði ehf. hlaut 
2,5 milljónir fyrir Sátu-
na 2025. Júlíana, féla-
gasamtök hlutu 750.000 
kr. fyrir Júlíönu -hátíð 
sögu og bóka 2025. 
Eyrbyggjufélagið hlaut 
500.000 kr fyrir Eyr-
byggjusögurefil. Hjördís 
Pálsdóttir hlaut 300.000 
kr. fyrir tónlistarhátíði-
na Heima í Hólmi 2025 
og Hera Guðlaugsdóttir 
hlaut 300.000 kr. fyrir 
verkefnið Andvarinn í 
himinsfari.

Brosmildir styrkþegar að lokinni úthlutun.

Eins og greint hefur 
verið frá í fjölmiðlum 
átti sér stað skotárás 
í Campus Risbergs-
ka skólanum í Örebro, 

vinabæ okkar í Svíþjóð, 
5. febrúar síðastliðinn. Í 
kjölfar þessa hörmulegu 
atburða sendi  Jakob 
Björgvin, bæjarstjóri, 

samúðarkveðjur til 
Örebro fyrir hönd bæ-
jarstjórnar og íbúa Styk-
kishólms.  Í kveðjunni 
segir bæjarstjóri hug 

okkar vera hjá íbúum 
Örebro og öllum þeim 
sem eiga um sárt að 
binda vegna atburðan-
na.

Samúðarkveðjur sendar til Örebro
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Velheppnað þorrablót að baki

Þorrablót var haldið í 
Íþróttamiðstöðinni í 
Stykkishólmi 1. febrúar 
síðastliðinn. Afar vel 
tókst til og var ekki an-
nað að sjá en gestir blót-
sins hafi skemmt sér 
konunglega enda skem-
mtiatriðin góð og öll 
umgjörð til fyrirmyndar.
Þorrablótið var 
fyrst haldið í Íþrót-
tamiðstöðinni árið 2020 
en hafði áður verið haldið 
á Hótel Stykkishólmi. 
Með því að færa þen-

nan árlega viðburð í 
íþróttamiðstöðina gefst 
pláss fyrir töluvert fleiri 
gesti, en undanfarin ár 
hafa æ fleiri brottfluttir 
Hólmarar sótt þorra-
blótin og fer þessi hátíð 
því ört vaxandi, sem 
kom bersýnilega í ljós í 
ár þegar 400 miðar sel-
dust upp á innan við 
klukkustund. Nefndin 
tilkynnti svo síðar að 
öllum þeim sem sóttust 
eftir miðum hafi ver-
ið tryggt sæti á blótinu. 

Venju samkvæmt var ný 
þorrablótsnefnd kynnt 
til sögunnar að loknum 
skemmtiatriðum. En 
nýju nefndina skipa eft-
irtaldir: 
Sólrún Ösp Jóhanns-
dóttir og Gissur Ar-
narsson, Svanhvít Sjöfn 
Skjaldardóttir og Jón 
Ólafur Jónsson, Gré-
ta María Árnadóttir og 
Kári Hilmarsson, Sunna 
Guðný Högnadóttir og 
Hermann Hermanns-
son, Petrea Mjöll Elvars-

dóttir og Viktor Brimir 
Ásmundsson, Guðrún 
Magnea Magnúsdóttir 
og Snæbjörn Aðalsteins-
son, Íris Fönn Pálsdót-
tir og Þorsteinn Már 
Ragnarsson, Edda Bal-
dursdóttir og Rúnar Bir-
gisson, Jóhann Garðar 
Eggertsson, Jóna Gréta 
Guðmundsdóttir, Elín-
björg K. Þorvarðardóttir. 
Formenn nefndarinnar 
eru þau Páll Vignir Þor-
bergsson og Steinunn 
Ingibjörg Magnúsdóttir.

Það var mikið um dýrðir á þorrablótinu í ár.

Þuríður Ragna Ste-
fánsdóttir hefur tekið 
til starfa í Ráðhúsinu 
í Stykkishólmi en hún 
sinnir stöðu skipulags- 
og umhverfisfulltrúa. 
Ráðið var í stöðuna á 
31. fundi bæjarstjór-
nar þann 12. desember 
síðastliðinn. Þá hefur 
Gyða Steinsdóttir einnig 
tekið til starfa en hún 
var ráðin í stöðu fjármá-

la- og skrifstofustjóra á 
28. fundi bæjarstjórnar 
Stykkishólms, þann 26. 
september síðastliðinn. 
Þór Örn Jónsson lætur af 
störfum sem bæjarritari 
þann 7. febrúar en hann 
hóf störf hjá sveitar-
félaginu 1. janúar 2004. 
Þór eru færðar bestu 
þakkir fyrir vel unnin 
störf í þágu samfélagsins 
og gott samstarf.

Nýtt fólk í Ráðhúsinu


